



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านประจิกพัฒนา หมู่ที่ ๙
ตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านประจิกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ราคากลางจำนวนเงิน ๗๘๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุง้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุง้อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๘. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของราคาค่าก่อสร้าง วงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙๒,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ บ้านประจิกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

/กำหนด.....

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอบรบือ จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอบรบือ) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ดังนี้

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) บ้านประจักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลประทัดบุ อำเภอบรบือ จังหวัดสุรินทร์ ราคาชุดละ ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ระบบ e-GP (e-Government Procurement) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ www.pratadbu.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๔๐๖-๔๗๑๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางระเบียบ เหมือนวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัด

